

## รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนี้ผิदनัดชำระ ฉบับที่ 1 / 2564

WCIH: บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

(ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิदनัดชำระ

กองทุน S-PFI 6M5 (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา: บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (WCIH))

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<ul style="list-style-type: none"><li>ตามที่กองทุน S-PFI 6M5 ได้ยึดทรัพย์และขายทอดตลาดหุ้นบริษัท วุฒิศักดี คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หรือ WCIG ซึ่งสามารถขายทอดตลาดทรัพย์ได้ในราคาประมาณ 1.23 ล้านบาทนั้น เจ้าหนี้รายหนึ่งได้อ้างสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้จำนำก่อน ซึ่งกองทุนฯ ได้ดำเนินการยื่นคำร้องคัดค้านเรียบร้อยแล้ว</li><li>สำนักงานบังคับคดี ได้นำส่งเช็คจำนวน 3,054.39 บาท (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) ให้แก่กองทุน S-PFI 6M5 ตามที่กองทุนฯ ได้ยื่นขออายัดเงินในบัญชีของ WCIH แห่งหนึ่งไว้</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>อยู่ระหว่างการสืบทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไป</li></ul>

### ความเห็นเพิ่มเติม

- จากการที่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องฟื้นฟูกิจการ บริษัท วุฒิศักดี คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หรือ WCIG ซึ่ง WCIG เป็นบริษัทหรือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวซึ่ง WCIH ถือครองอยู่ ทำให้ประเมินแล้วว่าการสืบทรัพย์ของ WCIH เพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไปนั้นอาจทำได้ยาก ซึ่งจะได้หารือกับสำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินการทางกฎหมายในขั้นถัดไป

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ในอดีต ได้จากรายงานฯ ย้อนหลังซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

(ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิดนัดชำระ

กองทุน S-PFI 3M4 (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา: บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (WCIH) และ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (EFORL))

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<ul style="list-style-type: none"><li>EFORL ในฐานะลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลฯ ให้ชำระหนี้ให้แก่กองทุน S-PFI3M4 ได้ชำระหนี้ล่าสุดให้แก่กองทุนมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งเป็น การชำระหนี้ของงวดเดือนตุลาคม 2563 อ้างอิงตามบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ ระหว่างกองทุน S-PFI 3M4 และ EFORL ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ขณะที่ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการชำระหนี้ใดๆเพิ่มเติมให้แก่กองทุนแต่อย่างใด</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทในฐานะผู้ชำระบัญชี และสำนักงานกฎหมายผู้รับดำเนินการบังคับคดี อยู่ ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ EFORL ชำระหนี้โดยเร็วที่สุด รวมถึงพิจารณาให้มีการ ดำเนินการบังคับคดีต่อไป</li></ul>

ความเห็นเพิ่มเติม

- การที่ EFORL ขาดการชำระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงฯ อันถือได้ว่าเป็นการผิดบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งกองทุน S-PFI 3M4 สามารถดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ตามข่าวที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ EFORL ซึ่งได้มีการอนุมัติให้เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เป็นมูลค่า ประมาณ 270 ล้านบาท ทำให้คาดว่าเมื่อหลังเพิ่มทุนแล้ว EFORL อาจจะกลับมาเจรจาเพื่อขอชำระหนี้ให้แก่กองทุนต่อไป

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดอื่นๆในอดีต ได้จากรายงานฯ ย้อนหลังซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท